

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**HUYỆN NGỌC HỒI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐND Ngọc Hôi, ngày tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức  
 kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Từ ngày 29/7/2021 đến ngày 30/7/2021, tại Hội trường chung của huyện, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thường trực HĐND huyện báo cáo đánh giá kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp như sau:

**I. Về những mặt đạt được**

**1. Công tác chuẩn bị**

**1.1. Tổ chức họp liên tịch:** Ngày 02/7/2021, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức họp liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc tổ chức họp liên tịch đảm bảo thời thời gian quy định; sau khi thống nhất về nội dung chương trình kỳ họp Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Huyện ủy cho ý kiến nội dung Chương trình kỳ họp và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và một số báo cáo khác của UBND huyện trước khi trình HĐND theo quy định.

Tổng số văn bản trình kỳ họp: 49 văn bản, trong đó có: 33 báo cáo (Thường trực HĐND: 03; UBND huyện: 11; các Ban HĐND huyện: 19), 06 tờ trình, 06 dự thảo Nghị quyết; 01 Thông báo tham gia xây dựng chính quyền của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, 03 Báo cáo của các ngành (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện).

**1.2. Hoạt động tiếp xúc cử tri:** Sau khi có Thông báo về nội dung, Chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII<sup>1</sup>, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật, chủ động phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và Ban Thường trực

<sup>1</sup> Thông báo số 77/TB-HĐND ngày 08/7/2021 của Thường trực HĐND huyện.

UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các Thôn, Tổ dân phố trên địa bàn xã, thị trấn; tổng số buổi tiếp xúc cử tri trên 20 buổi 8/8 xã thị trấn; bước đầu thực hiện tiếp xúc sau kỳ thứ 2 của nhiệm kỳ, các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đại biểu tham gia đầy đủ tại các điểm TXCT và có sự tham dự đại diện của lãnh đạo các ban, ngành của huyện, lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương của cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được các Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp phân loại kịp thời và chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời; qua tổng hợp có **61** ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó **34** ý kiến chuyển UBND huyện xem xét trả lời và **27** ý kiến thuộc các ngành chức năng có liên quan (*ngành dọc*) xem xét trả lời tại kỳ họp. Sau kỳ họp một số nội dung đã được lãnh đạo các ngành liên quan của UBND huyện trả lời chưa được rõ ràng cụ thể và chưa thỏa đáng, Thường trực HĐND huyện có văn bản yêu cầu các ngành liên quan có trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri theo từng vấn đề, từng nội dung cụ thể.

### ***1.3. Phân công thẩm tra các văn bản:***

Thường trực HĐND huyện phân công các Ban HĐND huyện theo chức năng, nhiệm vụ thẩm tra các văn bản trình kỳ họp<sup>2</sup>. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND huyện được thực hiện đúng quy định, có trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của các ngành trình kỳ họp; kịp thời đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản; nội dung báo cáo thẩm tra được các thành viên trong Ban HĐND huyện tham gia cho kiến ý trước khi trình kỳ họp. Nhìn chung các báo cáo chuẩn bị đầy đủ chu đáo, có chất lượng, có trọng tâm, nêu rõ quan điểm, kiến nghị, đề xuất hợp lý, làm cơ sở để đại biểu HĐND thảo luận và ra Nghị quyết đúng pháp luật, phù hợp trong điều kiện thực tế của địa phương.

### ***1.4. Công tác gửi tài liệu:***

Trước khi diễn ra Kỳ họp, để các Đại biểu HĐND có thời gian nghiên cứu chuẩn bị nội dung tham gia phát biểu kiến ý kiến thảo luận sâu sắc làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm, đề xuất kiến nghị, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Thường trực Hội đồng nhân huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời kiểm tra rà soát, đôn đốc nhắc nhở các ngành gửi báo cáo kịp tiến độ; công tác gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện và các đại

<sup>2</sup> Tại Thông báo số 79/TB-HĐND ngày 09/7/2021 của Thường trực HĐND huyện

biểu khách mời được thực hiện kịp thời, chất lượng, tiến độ kỳ họp diễn ra đúng quy định (*gửi chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp*<sup>3</sup>).

### **1.5. Công tác phục vụ, hậu cần kỳ họp:**

Văn phòng Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và chế độ đảm bảo phục vụ kỳ họp. Các quy định về phòng, chống Covid được triển khai nghiêm túc như thực hiện khai báo y tế, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, khoảng cách ngồi được đảm bảo.... Công tác hậu cần, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, các trang thiết bị phục vụ kỳ họp được đảm bảo. Kịp thời đưa tin kỳ họp lên Trang thông tin điện tử huyện, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện đưa tin, phản ánh kịp thời nội dung kỳ họp.

## **2. Về công tác điều hành**

Nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được Chủ tọa kỳ họp thông qua lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu, các ý kiến đều thống nhất cao với Chương trình đề ra, thống nhất xem xét những nội dung, lĩnh vực lớn quan trọng trình trực tiếp tại kỳ họp; một số nội dung còn lại (*13 báo cáo*) chuyển vào danh mục tài liệu gửi kèm để các đại biểu có thời gian nghiên cứu tham gia phiên thảo luận tại tổ và thực hiện chất vấn tại kỳ họp.

Định hướng những nội dung cần tập trung thảo luận vào ngành, lĩnh vực lớn quan trọng. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021...., tồn tại yếu kém, đề xuất kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; về công tác phòng, chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Việc xem xét, giải quyết các ý kiến nghị của cử tri và Nhân dân quan tâm.

Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, gợi mở tạo cho đại biểu có tinh thần tham gia ý kiến sôi nổi, trọng tâm; hầu hết các ý kiến thảo luận, chấp vấn của đại biểu diễn ra dân chủ, thẳng thắn, cầu thị và trách nhiệm, các ý kiến tổng hợp đầy đủ nội dung kịp thời chuyển đến các ngành chức năng tiếp thu, giải trình tại kỳ họp.

Nhìn chung chủ tọa điều hành kỳ họp đúng Chương trình, nội dung đã được HĐND thông qua đảm bảo dân chủ, công khai; tạo điều kiện để đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, đồng thời tổng hợp và tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh theo ý kiến đại đa số đại biểu.

## **3. Hoạt động của đại biểu HĐND huyện**

<sup>3</sup> Theo khoản 2, Điều 92 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015

Đa số các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cũng như của các ngành chức năng trình tại kỳ họp.

Việc thực hiện chấp vấn tại kỳ họp có **01** đại biểu HĐND huyện chất vấn với **03** nội dung chất vấn và **27** ý kiến thảo luận. Nội dung chất vấn, thảo luận tập trung vào những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Các ý kiến liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021...; Tại buổi thảo luận, các đại biểu HĐND huyện tích cực tham gia, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung liên quan đến công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND huyện và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện và các ngành chức năng; các ý kiến thảo luận tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2021...

#### **4. Hoạt động của UBND huyện**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, quy chế làm việc Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp chặt chẽ với UBND huyện giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền; Trước và trong kỳ họp Thường trực HĐND các Ban HĐND luôn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình kỳ họp HĐND huyện, dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và các Báo cáo trình HĐND huyện. Việc xây dựng các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và các Báo cáo trình kỳ họp được các Ban HĐND và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu đầu của quá trình xây dựng, thẩm định theo quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Là cơ quan chấp hành của HĐND, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị các Báo cáo, Nghị quyết, Tờ trình trình HĐND huyện, kịp thời chỉ đạo giải quyết và trả lời chấp vấn của đại biểu, kiến nghị của cử tri rõ ràng, đúng trọng tâm của nội dung chất vấn, kiến nghị; tham dự một số cuộc họp của Thường trực HĐND huyện, cùng Thường trực HĐND thống nhất các biện pháp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Ưu điểm**

Nhìn chung, kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII được tổ chức thành công tốt đẹp, phát huy dân chủ, công khai đảm bảo chất lượng, có đổi mới; trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra, được đại biểu HĐND huyện, cử tri đồng tình, đánh giá cao. Trước và trong kỳ họp Thường trực

HĐND các Ban HĐND luôn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của UBND huyện trong việc chuẩn bị các nội dung, Chương trình kỳ họp HĐND huyện, dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và các Báo cáo trình HĐND huyện; trong quá trình xây dựng các báo cáo đến việc thẩm định của các ban HĐND thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tọa kỳ họp đúng Chương trình, nội dung đã được HĐND thông qua đảm bảo tập trung dân chủ, công khai; các ý kiến thảo luận, chấp vấn trả lời chấp vấn của đại biểu thể hiện tính trách nhiệm cao, một số các ý kiến của đại biểu trả lời chưa được rõ ràng cụ thể và chưa thỏa đáng, được chủ tọa kỳ họp **tiếp thu và tổng hợp chỉ đạo các ngành** liên quan có trách nhiệm giải quyết và trả lời cử tri theo từng vấn đề, từng nội dung cụ thể. Trong quá trình tổ chức kỳ họp các đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng chống Covid 19; công tác hậu cần, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, trang thiết bị phục vụ kỳ họp được đảm bảo, công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền kết quả kỳ họp được đưa tin phản ánh kịp thời.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

- Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số Tổ đại biểu HĐND huyện chưa rõ ràng, cụ thể vấn đề cử tri quan tâm<sup>4</sup>, chưa linh hoạt trong việc xử lý một số ý kiến kiến nghị của cử tri<sup>5</sup>, thời gian gửi ý kiến tổng hợp còn chậm<sup>6</sup>.

- Một số đại biểu chưa quan tâm nghiên cứu, đề xuất nội dung chất vấn tại kỳ họp; ý kiến tham gia thảo luận tại Tô và phiên thảo luận chung tại kỳ họp còn ít chưa sôi nổi, bên cạnh đó có Đại biểu mới tham gia nhiệm kỳ chưa có kinh nghiệm, chưa mạnh dạn tham gia phát biểu đề xuất.

- Việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của một số cơ quan chuyên môn của UBND huyện và một số đơn vị ngành dọc còn chung chung, chưa rõ ràng cụ thể của vấn đề mà cử tri kiến nghị. Trách nhiệm của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham dự kỳ họp thực hiện chưa nghiêm túc về giờ giấc làm việc, bỏ giữa chừng.

- Chưa chủ động cập nhật nắm thông tin hai chiều giữa người gửi tài liệu và người nhận tài liệu, do đó một số tài liệu gửi đến đại biểu chưa kịp thời, chậm thời gian quy định, kiểm tra rà soát các văn bản phục vụ kỳ họp còn thiếu sót.

## **III. Kiến nghị, đề xuất**

### **1. Đối với Thường trực HĐND huyện**

<sup>4</sup> Tổ đại biểu xã Đăk Dục (Y Bảy, Y Hy), Tổ đại biểu xã Đăk Xú (Bùi Văn Tuyên),

<sup>5</sup> Tổ đại biểu HĐND huyện xã Đăk Nông (Y Tuân, Lê Thị Sen), Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Kan (CCCD)

<sup>6</sup> Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Đăk Xú gửi ngày 21/7/2021 trong khi theo Thông báo Thường trực HĐND huyện gửi trong ngày 18/7/2021

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND huyện; phát huy trách nhiệm của đại biểu trong các phiên họp thảo luận, chất vấn. Sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, nhất là một số cơ quan đơn vị ngành dọc trong việc trả lời kiến nghị của cử tri chưa được rõ ràng, cụ thể.

Chỉ đạo Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cần làm rõ nội dung, vấn đề của cử tri quan tâm để thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri được thực hiện đạt kết quả; Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc của cử tri để kịp thời tổng hợp chuyển ý kiến đến các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, nhất là một số vấn đề mang tính cấp bách, thủ tục hành chính...

## **2. Đối với UBND huyện**

Tiếp thu, khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên; đồng thời tăng cường chỉ đạo thủ trưởng một số phòng, ban chuyên môn của UBND huyện thường xuyên cứu các văn bản nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo UBND huyện lãnh đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh đạt kết quả; xem xét giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kịp thời, đúng trọng tâm vấn đề của cử tri quan tâm.

## **3. Các Ban HĐND huyện**

Cần dành thời gian nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của pháp Luật các văn bản đúng quy trình, chất lượng; kịp thời đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản, đảm bảo các nội dung trình kỳ họp đạt chất lượng cao.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết, thực hiện các ý kiến, kiến nghị cử tri; ý kiến thảo luận và chất vấn của đại biểu và các kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND huyện.

## **4. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện**

Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tìm tòi nghiên cứu tài liệu giúp hiểu biết lĩnh vực rộng hơn, thực hiện quyền chất vấn của đại biểu có chất lượng, góp phần hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

Sau kết thúc Hội nghị tiếp TXCT, các Tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn phối hợp cùng 04 ban Thường trực của xã, thị trấn tổ chức họp để thống nhất về nội dung tổng hợp, phân loại và làm rõ một ý kiến, kiến nghị cử tri nêu chưa được rõ ý; kịp thời gửi về Thường trực HĐND huyện đúng thời gian quy định. Chủ động cập nhật văn bản của HĐND huyện đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện để nghiên cứu tham gia góp ý tại kỳ họp.

## **5. Văn phòng HĐND và UBND huyện**

Tiếp thu, khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên. Nâng cao chất lượng tham mưu Thường trực HĐND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên

quan chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp HĐND huyện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định; đồng thời chủ động cập nhật thông tin xác nhận hai chiều để đảm bảo tài liệu chuyển đến đại biểu HĐND huyện được kịp thời đúng thời gian quy định.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Thường trực HĐND huyện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Thường trực UBMT huyện;
- Các Ban Hội đồng nhân dân huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa VII;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Hồng Nhân**